



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

31 ตุลาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

นโยบายยาเสพติด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., มติชน, Radio-สวท.,ทีวีช่อง NBT, newtv, one31, thestandard, workpointtoday, thaipbs, thebetter, sanook, ejan, thebangkokinsight, ch8, hfocus, ch3, tvpool, brighttv, news1live, thansettakij, thecoverage, ch7)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ว่า สร.มีบทบาทภายใต้กฎหมายประมวลยาเสพติด พ.ศ. 2564 ทำหน้าที่บำบัดรักษาฟื้นฟู ยังให้องค์ความรู้ถึงพิษภัยยาเสพติดและทำลายยาเสพติด ถือว่ามีบทบาทในทุกมิติ จากการคาดการณ์ปี 2566 นี้ มี 1.5 ล้านรายที่เป็นผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด สร.ได้เร่งตั้งมินิธัญญารักษ์เพื่อดูแลผู้ป่วยยาเสพติดระยะยาวให้ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ ปัจจุบันมี รพช.ที่ประสงค์จัดตั้งมินิธัญญารักษ์ 146 แห่ง รองรับผู้ป่วยยาเสพติดได้ทั้งสิ้น 1,957 เตียง โดยจะเปิดบริการในวันที่ 1 ธ.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., มติชน, MCOT NEWS FM 100.5,ทีวีช่อง 9,ทีวีช่อง NBT, newtv, one31, thestandard, workpointtoday, thaipbs, thebetter, sanook, ejan, thebangkokinsight, ch8, hfocus, ch3, tvpool, brighttv, news1live, thansettakij, thecoverage, ch7, thajobsgov, thethaiger)

- นพ.ชลน่านกล่าวว่า สร.มีหน้าที่โดยตรงตามกฎหมาย ในการออกกฎกระทรวงเรื่องกำหนดจำนวนการครอบครองยาเสพติดให้โทษเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า คาดว่าจะได้ประกาศใช้ช่วงเดือน ธ.ค. เพื่อแยกผู้เสพและผู้ค้าตามจำนวนยาที่ถือครอง ขณะนี้ ได้ให้คณะกรรมการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ดำเนินการตามขั้นตอนการประกาศเป็นกฎกระทรวง โดยมีข้อสรุปว่าการครอบครองยาบ้าน้อยกว่า 10 เม็ดให้ถือเป็นผู้เสพ ที่ต้องได้รับการบำบัดในฐานะผู้ป่วย แต่ถือครองมากกว่า 10 เม็ดให้ถือเป็นผู้ค้าซึ่งจะต้องได้รับการบำบัดพร้อมกับการดำเนินคดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งนี้ เมื่อตำรวจตรวจพบผู้ครอบครองยาบ้าก็จะต้องมีการสืบสวนคดีต่อไป แม้จะครอบครองเพียง 1 เม็ดแต่หากมีพฤติกรรมการเป็นการค้าก็จะเป็นผู้ค้ายาเสพติด

ถ่ายโอน รพ.สต.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., hfocus)

-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวถึง ประเด็นปัญหาการถ่ายโอนรพ.สต. ไปอบจ. และจะมีการหารือในการประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. (ก.ก.ถ.) ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ว่า สร.มีข้อเสนอในลักษณะคำถาม โดยมี 3 หลักการ คือ 1.ความเชื่อมั่นในการกระจายอำนาจ ถ้าประชาชนไปใช้บริการจะได้รับการดูแลที่ดี 2.การกระจายอำนาจ โดยเฉพาะมิติ การแพทย์และสาธารณสุข ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ได้รับบริการไม่น้อยกว่าเดิมหรือดีกว่าเดิม 3.เรื่องระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการต่าง ๆ ซึ่งต้องพิจารณาร่วมกันในรายละเอียดของคณะกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนฯ ในหลักเกณฑ์ต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวทางหลักเกณฑ์กระจายอำนาจของ ก.ก.ถ. จริงหรือไม่ ทั้งนี้ สำหรับหนังสือที่ รมว.สร. จะลงนามถึงประธาน ก.ก.ถ. มีข้อเสนอหลัก คือ บุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานภารกิจด้านปฐมภูมิ มี 5 หน่วยงาน จำนวน 222 ราย ควรใช้วิธีการโอนย้ายตามกฎหมาย ก.พ. ซึ่งไม่ใช่การถ่ายโอนบุคลากร รวมถึง สร.เสนอให้ขยายระยะเวลาการส่งรายชื่อผู้สมัครใจและมีความประสงค์ต้องการถ่ายโอนในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จนกว่าจะมีการแก้ไขแนวทางและหลักเกณฑ์การถ่ายโอนบุคลากรเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก., ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, news1live, hfocus, thecoverage)

- นพ.อนุกุล โทษณันดร ประธานชมรมรพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป กล่าวว่า ชมรมฯ ออกแถลงการณ์ เรื่องคัดค้านการโอนบุคลากรจาก 5 หน่วยงาน ไป รพ.สต.หรือ สอน. ที่ถ่ายโอนไป อบจ. โดยระบุว่า ชมรมฯ สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (ปฐมภูมิ) ของรพ.สต.ไปยัง อบจ. โดยที่จำเป็นต้องโอนสถานที่ครุภัณฑ์ รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านปฐมภูมิไปด้วยเพื่อมิให้กระทบการบริการด้านปฐมภูมิและไม่กระทบการบริการแก่ประชาชน แต่พบว่ามีปัญหาทางปฏิบัติประเด็นการขอโอนของบุคลากรจาก 5 หน่วยงาน ได้แก่ สสจ. สสอ. รพช. รพท.

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และรพศ. ที่เกิดจากการตีความของประธานอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนฯ โดยไม่รอคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. (ก.ก.ถ.) และไม่รับฟังข้อทักท้วงอนุกรรมการฯ จึงขอเสนอให้ ก.ก.ถ. ตีความปัญหาดังกล่าว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนฯ กล่าวถึง กรณีประธาน อสม.บ้านเหล่าเสน จ. ศรีสะเกษ เขียนจดหมายด้วยลายมือ ส่งถึง “นพ.สสจ.” ขอหมอกลับคืน รพ.สต. เพราะได้รับผลกระทบจากการบริการ ว่า ได้ตรวจเช็คไปยังพื้นที่จ.ศรีสะเกษ และได้รับข้อมูลว่าบุคลากรไม่มาด้วย อบจ.ศรีสะเกษแก้ปัญหาโดยให้รพ.สต.ใกล้เคียง ส่งบุคลากรไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว ข้าราชการเดิมไปอยู่ สสจ.โดยไม่มีงานทำ ซึ่งปัจจุบันมีข้าราชการที่ไม่ถ่ายโอนไปกองกันที่ สสจ. และสสอ. จำนวนมากโดยไม่มีงานทำ ซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องมีการนำเสนอข้อเท็จจริงทั้งสองฝั่ง ไม่เช่นนั้นข้อมูลจะไม่รอบด้าน ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้แสดงความคิดเห็น อาทิ งานนี้ 1.หากไม่จริง เป็นการยืมมือ อสม./จนท.มาเป็นเครื่องมือมาขยายประเด็น ดิสเครดิตการถ่ายโอน และจนท.เดิมต้องสมรู้ร่วมคิดถึงทำได้ 2.หากเป็นจริง อบจ.ต้องรับบริหารจัดการจุดอ่อน และสสจ.ไม่ยอมปล่อยบุคลากรให้ลงมาทำงานที่รพ.สต.สังกัด อบจ. จึงทำให้ชาวบ้านไปแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอเลยลำบากมากกว่า เป็นต้น</p>	
<p>ขยายเวลาเปิดสถานบันเทิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., sondhitalk, news1live)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. กล่าวถึง กรณีข้อเสนอขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงตี 4 ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง สธ.ไม่ได้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย แต่มีหน้าที่ในการรองรับนโยบายนี้ให้ดีที่สุด โดยไม่มีผลต่อสุขภาพประชาชน ส่วนที่เกี่ยวข้องคือ 1.พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่กำหนดว่าสามารถจำหน่ายได้ตั้งแต่เวลา 11.00 - 14.00 น. และ 17.00 - 24.00 น. ซึ่งต้องดูว่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายนี้หรือไม่ 2.นโยบายสุขภาพที่สามารถรองรับได้ เป็นมิติที่ต้องป้องกันการเกิดการบาดเจ็บ ซึ่ง สธ.เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์อย่างไร เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และ3.การรองรับกรณีที่มีการกำหนดพื้นที่หรือโซนนิ่ง</p>	
<p>ส่งเสริมการมีบุตรเป็นวาระแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 5, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผจก., ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ข่าวสด, ผจก., มติ ชน, mcot, fm91bkk, newtv, thereporters, thaipbs, cm108, theactive, thansettakij, thebangkokinsight, thecoverage, thestandard, ch7)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. กล่าวในการเปิดประชุม คกก.พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ว่า การลดลงของเด็กเกิดใหม่ในไทยอยู่ในขั้นวิกฤต หากยังไม่มีการจริงจังให้ประชาชนตัดสินใจมีบุตร บนพื้นฐานของสิทธิส่วนบุคคล ก็จะไม่สามารถเพิ่มจำนวนการเกิดได้ สธ.ได้เร่งผลักดันให้การส่งเสริมการมีบุตรเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คาดอีก 60 ปีข้างหน้าประชากรไทยจะลดลงจาก 66 ล้านคนเหลือเพียง 33 ล้านคน ซึ่งหากประชากรและวัยทำงานลดลงขนาดนี้ ภาครัฐก็จะไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ</p>	
<p>ประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพ พ.ศ.2566</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพ พ.ศ. 2566 "The Global Health Professional Education Conference" (GHPEC2023) ประเด็นหลัก Strengthening Primary Health Care Professionals for Future Pandemics จัดโดย สถาบันพระบรมราชชนก และกระทรวงสาธารณสุข ในวันพุธที่ 1 พ.ย. 2566 เวลา 08.30 น. ที่ห้องอัสวิน แกรนด์ เอ โรงแรมอัสวินแกรนด์ คอนเวนชั่น</p>	
<p>งานมหกรรม Health & Wealth Expo 2023</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. จะเป็นประธานเปิดงานมหกรรม Health & Wealth Expo 2023 ภายใต้แนวคิด The Journey of life จัดโดย เนชั่น กรุ๊ป รวมถึงปาฐกถาพิเศษ Road Map to Thailand Medical Hub ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ และในวันที่ 9 พ.ย. 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยงานจัดระหว่างวันที่ 9-12 เวลา 11.00-20.00 น. ที่ Hall 5-6 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีกิจกรรม อาทิ เวทีเสวนา "เทรนด์สุขภาพ 2024", สมุนไพร โอกาสเศรษฐกิจไทย สร้างรายได้ ตั้งแต่ฐานราก, ป้องกัน-ค้นหา-ฟื้นฟู ครบทุกมิติเรื่อง 'มะเร็งเต้านม' รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจสุขภาพและการแพทย์</p>	
<p>สถานการณ์โควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด 19 ภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 22-28 ต.ค. 2566 พบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในรพ.เพิ่ม 206 คน เฉลี่ยวันละ 29 ราย รวมยอดสะสมผู้ป่วยรายใหม่ตั้งแต่ต้นปี 34,207 คน ส่วนผู้เสียชีวิตสัปดาห์นี้มี 2 ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม 818 ราย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี เผยโอไมครอนกลุ่มใดจะเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดไปทั่วโลกในปี พ.ศ.2567 โดยคาดว่าจะเป็นการระบาดของโอไมครอนกลุ่ม Flip mutation ที่มีการกลายพันธุ์ของกรดอะมิโนบริเวณหนามสองตำแหน่งชิดกัน (double mutation) สามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันจากวัคซีนรุ่นใหม่ที่ยังอาศัยเชื้อโอไมครอน XBB.1.5 เป็นต้นแบบในการผลิต (new monovalent SARS-CoV-2 variant vaccine) โอไมครอน XBB*</p>	
<p>โรคฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เนชั่น, ผจก., คมชัดลึก, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติธุรกิจ, Radio-สวท., MCOT NEWS FM 100.5, ทีวีช่อง 7, มติชน, สวพ. 91, workpointnews, ejan, thaipbs, thethaiger, springnews, js100, sonthitalk, ch7, thansettakij, tnn, newtv, tnews, thebangkokinsight, hfocus, pptv, 77kaoded)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รก.แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูลโรคฝีดาษวานรในประเทศไทย วันที่ 28 ต.ค.66 พบผู้ติดเชื้อรวม 559 ราย สัปดาห์นี้พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 24 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศ 474 ราย และรู้ว่าติดเชื้อ HIV 274 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.18 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 30-39 ปี เน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงงดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าหรือผู้มีอาการสงสัยฝีดาษวานร หลีกเลี่ยงปาร์ตี้ที่มีสารมีเมาและตามด้วยการมีเพศสัมพันธ์ หากมีอาการสงสัยได้แก่ มีผื่น มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ต่อมมน้ำเหลืองโตและอาการคันให้รีบไปพบแพทย์ตรวจรักษาทันที เพื่อป้องกันไม่ให้อาการป่วยรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- ก.สาธารณสุขอินโดนีเซีย เผยจำนวนผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงในอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 21 ราย โดยพบผู้ป่วยเพิ่มในเมืองบันดุง จ.ชวาตะวันตก นอกเหนือไปจากที่พบในกรุงจาการ์ตา และเมืองตันเกอรัง ด้านหัวหน้าคณะทำงานด้านโรคฝีดาษลิงของอินโดนีเซีย เผยผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงทั้งหมดเป็นชายวัย 25-50 ปี และมีอาการป่วยเล็กน้อย รวมทั้งติดเชื้อจากสัมผัสทางเพศ พร้อมทั้งเตือนเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย</p>	
<p>สพช. - คอ.บต. ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-ศ.พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และนายชนัญญ์ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ คอ.บต. รักษาการแทนเลขาธิการ คอ.บต. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ โดย คอ.บต. รับหน้าที่เป็นหน่วยประสานสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับบร.มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และมีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือหลักสูตรที่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้</p>	
<p>เปิดตัวศูนย์ต้นแบบ Medical Fitness to Drive Center</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>-นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบกและคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดตัวศูนย์ต้นแบบ "Medical Fitness to Drive Center" หรือศูนย์ทดสอบสมรรถนะผู้ขับขี่ยานพาหนะ ณ บริเวณชั้น 3 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ซึ่งขณะนี้เริ่มมีผู้มารับบริการแล้วกว่า 450 ราย พบผู้ขับขี่มากกว่าร้อยละ 60 มีโรคประจำตัวมากกว่า 2 ชนิด เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ เป็นต้น</p>	
<p>โรคสะเก็ดเงินโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., mcot, hfocus, thereporters)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.แทนอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ทั่วโลกมีผู้ป่วยสะเก็ดเงินมากกว่า 125 ล้านคน จึงได้กำหนดให้ทุกวันที่ 29 ต.ค.ของทุกปีเป็นวันสะเก็ดเงินโลก โดยในปีนี้นักสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ได้จัดงานภายใต้แนวคิด คือ ACCESS FOR ALL หรือ เข้าถึง เท่าเทียม ทั่วไทย ได้คุณภาพ เพื่อสร้างความตระหนักต่อผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินว่าไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว พร้อมเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน</p>	
<p>พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลที่บ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage, hfocus, mcot)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.แทนอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายในด้านต่างๆ รวมทั้ง Digital Health การพัฒนางานดิจิทัล ได้แก่ ระบบ DMS PHR ประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล การให้บริการแพทย์ทางไกลครบวงจร และ Smart Hospital การแพทย์ปฐมภูมิ โดยการนำ virtual hospital และอื่น ๆ มาใช้ โดยรพ.ราชวิถี ได้พัฒนาระบบ Virtual Hospital เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถพบแพทย์ได้แบบออนไลน์ เสมือนการเข้า รพ.จริง อีกทั้งยังมีการให้บริการเจาะเลือดที่บ้านหรือใกล้บ้าน เพื่อเพิ่มความสะดวกของผู้ป่วย ลดความแออัดใน รพ.อย่างเป็นทางการ</p>	

